

# LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

**Năm học: 2019 - 2020**

Chiều ngày 21/10/2020, tại hội trường A2, Trường Đại học Tây Bắc long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao chứng nhận đào tạo tiếng Việt cho 82 Lưu học sinh Lào, niên khóa 2019-2020.

Tham dự bế giảng, về phía đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Văn May, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Sơn La; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La. Về phía nhà trường có PGS. TS Nguyễn Triệu Sơn – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn Trường; TS. Đỗ Hồng Đức – Trưởng phòng Đào tạo; TS. Dương Văn Mạnh – Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý người học; đại diện Lãnh đạo các khoa: Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên, Cơ sở, Tiểu học – Mầm non, Kinh tế, Nông Lâm; giảng viên tham gia giảng dạy Tiếng Việt của Trường cùng toàn thể 82 học viên và LHS Lào.

Tại buổi lễ, TS. Trần Thị Lan Anh – Trưởng Bộ môn Ngữ văn – Khoa Khoa học xã hội đã trình bày Báo cáo tổng kết khoá học, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và ghi nhận những thành tích học tập của các em Lưu học sinh.

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Tây Bắc đón nhận 85 Lưu học sinh (LHS) và học viên Lào thuộc 9 tỉnh Bắc Lào sang học tập và nghiên cứu ở các bậc học : đại học, liên thông đại học và cao học. Đây là khoá đào tạo tiếng Việt thứ 5 được thực hiện trong chương trình thoả thuận hợp tác đã được kí kết giữa Trường Đại học Tây Bắc và Sở Giáo dục – Thể thao 9 tỉnh Bắc Lào. Nội dung căn bản của chương trình là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ tiếng Việt, trình độ văn hóa cơ bản cho Lưu học sinh để đáp ứng được yêu cầu học tập và nghiên cứu khoa học; phối hợp giúp đỡ Lưu học sinh vượt qua khó khăn trong học tập và

sinh hoạt; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Khoá đào tạo tiếng Việt diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp cả trong nước và thế giới, quá trình học tập bị gián đoạn gần nửa năm gây ra những khó khăn nhất định trong việc đảm bảo tiến trình giảng dạy của người dạy và người học, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập của LHS. Tuy vậy, tập thể lãnh đạo Nhà trường, các phòng ban chức năng, giảng viên giảng dạy tiếng Việt cùng các học viên, LHS Lào đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến trình, chương trình và chất lượng dạy – học.

Trong quá trình đào tạo, Bộ môn Ngữ văn – Khoa KHXH đã thực hiện đầy đủ nội dung chương trình đào tạo tiếng Việt với tổng thời lượng 1200 tiết. Kết quả khóa đào tạo tiếng Việt (từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020), 100% LHS Lào đều đạt yêu cầu, đủ điều kiện thi Đánh giá năng lực và được cấp chứng nhận năng lực tiếng Việt bậc 4/6 (theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài). Về rèn luyện, 16/82 em đạt kết quả rèn luyện xuất sắc (19,5%), 66/82 em đạt kết quả rèn luyện tốt (80,5%); 08 LHS có thành tích cao về học tập và rèn luyện được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường đã biểu dương thành tích các em đã đạt được, động viên các em tiếp tục trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Việt để học tập ở các bậc học Đại học, Liên thông Đại học và Cao học. Nhà trường mong rằng, các em sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công và giữ mãi kỷ niệm của Khoá học tiếng Việt tại Trường ĐHTB.



Ảnh: PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTB trao giấy khen và phần thưởng cho 08 LHS có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.

Kết quả trên là minh chứng khẳng định chất lượng và hiệu quả đào tạo tiếng Việt cho LHS Lào của Trường Đại học Tây Bắc. Đây cũng là nguồn động viên quý báu để Trường tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào trong thời gian tới.

Tại buổi bế giảng, PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn cùng Trường, Phó các Khoa (KHXX, KHTN, Cơ sở, Tiểu học – Mầm non, Kinh tế, Nông Lâm) đã trao Chứng chỉ tiếng Việt cho 82 lưu học sinh và bàn giao LHS về các Khoa chuyên ngành.

## Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng



Đại biểu tham dự Lễ bế giảng



PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn phát biểu tại Lễ bế giảng



TS. Hoàng Ngọc Anh – Trưởng Khoa Tự nhiên và Công nghệ tiếp nhận LHS học chuyên ngành của Khoa



TS. Hoàng Phúc - Trưởng Khoa Cơ Sở tiếp nhận LHS học chuyên ngành của Khoa



PGS.TS Bùi Thanh Hoa – Trưởng Khoa KHXH tiếp nhận LHS học chuyên ngành của Khoa